

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TÍN DỤNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị tại Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 đã góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh, cách phòng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền trên cả nước. Quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao; góp phần ngăn chặn cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Chỉ thị số 40 còn là công cụ thực hiện vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; là một công cụ kinh tế thực hiện vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đến với những người để bị tổn thương; là một trong những đòn

bẫy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Đến hết tháng 6/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 219.565 tỷ đồng. Số tiền giải ngân đạt 336.944 tỷ đồng cho hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, góp phần giúp 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 1,3 triệu lao động; gần 346.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập... Sau khi các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị cùng với kết quả sơ kết để đề xuất, kiến nghị Ban Bí thư ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40. Trong đó, cần nghiên cứu, đề

xuất, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi cũng như nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Thời gian tới cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác tín dụng chính sách xã hội để hỗ trợ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn cho người nghèo, người yếu thế. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác. Hướng dẫn MTTQ các cấp mở rộng chức vận động "Vi người nghèo" để huy động nguồn lực bổ sung thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tập

trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đồng bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được ủy thác; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội... Nhân dịp này, 22 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 60 tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

ĐÀO QUYÊN

CẦN NỔ LỰC, TẬP TRUNG BẢM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại xã Nam Thịnh, Nam Hưng, huyện Tiên Hải và tỉnh hình giải quyết các đề xuất kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tổ chức chiếu ngày 15/7. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố. Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại xã Nam Thịnh, Nam

Hưng, huyện Tiên Hải nằm trong ô chức năng 4.8 của đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng diện tích khu đất gần 343ha. Quy hoạch được xây dựng gồm phân khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao với diện tích 271,33ha và phân khu dịch vụ thương mại tổng hợp với diện tích 71,62ha với các khu chức năng chính là: khu đất nuôi trồng thủy hải sản; khu sơ chế, bảo quản và tập kết thủy hải sản sau thu hoạch; khu chế xuất truyền thống; khu nhà điều hành, kho vật tư kỹ thuật phục vụ nuôi trồng; khu trung tâm nghiên cứu phát triển

giống thủy hải sản; khu dịch vụ sinh thái; khu chợ thủy sản; khu dịch vụ phụ trợ; khu giáo dục thực hành; khu làm việc chuyên gia, nhà nghỉ ca cho cán bộ, nhân viên; khu công nghệ cao với hạ tầng kỹ thuật và khu cây xanh cách ly, khu hạ tầng kỹ thuật. Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của đơn vị tư vấn trong quá trình thiết kế đồ án quy hoạch phân khu khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao; đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục ý kiến của các đại biểu dự họp, khảo sát lại hiện trạng trên cơ sở đồ chỉnh sửa cho phù hợp với tính chất của đồ án; trong đó, phải làm rõ hơn về diện tích nuôi trồng thủy hải sản; điều chỉnh lại ranh giới quy

hoạch phân khu cho phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình; phải khoanh vùng đất quốc phòng và có dự kiến sử dụng đất quốc phòng nếu di chuyển được; ghi rõ phần diện tích rừng phòng hộ trong đồ án và phải bảo tồn được phần diện tích đó; có phương án sử dụng đất rõ ràng đối với từng loại đất chức năng; xây dựng được khu vực xử lý nước thải và có phương án cấp nước, cấp điện cho khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình giải quyết các đề xuất kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng,

Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, huyện Đông Hưng, thành phố Thái Bình trả lời kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng hợp. Về nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần nổ lực, tập trung bảm sát sự việc để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của các doanh nghiệp, điều đó không chỉ góp phần tạo việc làm cho lao động ở địa phương, tăng thu cho ngân sách tỉnh mà còn tạo được sự phát triển bền vững của tỉnh. Sau khi giải quyết các đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp, các sở, ngành, địa phương được giao chủ trì cần thông báo cho các doanh nghiệp biết, tránh để tình trạng kiến nghị kéo dài.

MINH HƯƠNG

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

đóng góp quan trọng, sự hy sinh lớn lao của lực lượng TNXP Việt Nam, TNXP Thái Bình. Sau khi kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước, các cựu TNXP tiếp tục phấn đấu học tập, lao động sản xuất, tích cực tham gia hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Năm 2005, Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình được thành lập. Đến nay, toàn tỉnh có gần 25.000 cựu TNXP tham gia sinh hoạt ở tất cả các xã,

phường, thị trấn. Cùng với tổ chức hội, các cựu TNXP đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước "Cựu TNXP nguyện nêu cao gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sản xuất, kinh doanh giỏi, phong

trào "Đền ơn đáp nghĩa", hoạt động "Vi nghĩa tình đồng đội", giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ... Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp và chia sẻ những khó khăn của cựu TNXP. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các cấp hội cựu TNXP tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống hội viên, củng cố tổ chức hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các

ban, ngành, đoàn thể, tổ chức đoàn thanh niên các cấp tiếp tục quan tâm tới hội cựu TNXP và các hội viên, để không còn hội viên hội cựu TNXP khó khăn, hội viên nghèo. Các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết chế độ, chính sách cho cựu TNXP. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn các cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ đồng thời đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Tại hội nghị, 10 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; 8 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thời gian qua. Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh đã trao quà cho các cựu TNXP với tổng giá trị 40 triệu đồng. Trước đó, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công với Bác tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

MINH NGUYỄN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Biểu dương 79 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Chiều ngày 15/7, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong cán bộ, công nhân viên chức lao động giai đoạn 2016 - 2020 và tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020. 5 năm qua (2016 - 2020), Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và công đoàn cơ sở trong huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm, ngành nghề và điều kiện

của địa phương, đơn vị. Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã có 29 sáng kiến, giải pháp được hội đồng cấp tỉnh thẩm định, công nhận; 6 dự án cấp quốc gia, 21 dự án cấp tỉnh, 28 dự án cấp huyện tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS đạt giải cao; phong trào "Thi đua hai tốt" có 655 lượt giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 45 giáo viên được công nhận cấp tỉnh... Trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", 10 năm qua (2010 - 2020) đã có trên 27.500 lượt chị em đạt danh hiệu hai giỏi.

Giai đoạn 2021 - 2025, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương phấn đấu 100% công đoàn cơ sở tham gia tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng giấy khen cho 41 tập thể, 38 cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

NGUYỄN CƯỜNG

Trên 73,1 tỷ đồng tín chấp giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất

Chiều ngày 15/7, Hội Nông dân thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân thành phố tổ chức 5 lớp học nghề sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp, máy may công nghiệp cho 280 hội viên, tổ chức 15 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 995 lượt hội viên. Hội đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng trên 73,1 tỷ đồng cho 1.969 hội viên vay phát triển kinh tế. Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh đầu tư thực hiện 4 dự án với tổng số vốn 1,9 tỷ đồng cho 48 hộ vay thường xuyên được kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm sử dụng đúng

mục đích, hiệu quả. Hội cũng đã ký kết với các doanh nghiệp cung ứng 30 tấn phân bón cho hội viên phục vụ sản xuất. 6 tháng cuối năm 2020, Hội Nông dân thành phố tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội; tiếp tục làm tốt công tác tín chấp, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho hội viên.

TIẾN DAT

Công bố Quyết định thành lập Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo thành phố Thái Bình

UBND thành phố Thái Bình vừa tổ chức công bố Quyết định thành lập Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo thành phố Thái Bình. Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo được đầu tư xây dựng với diện tích trên 6.600m² chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, trường sẽ được khai giảng trong năm học 2020 - 2021 gồm nhà học 3 tầng với 11 lớp học, 5 phòng chức năng, khu bếp ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ. Giai đoạn 2, từ năm học 2021 - 2022 sẽ đầu tư xây dựng thêm một số phòng học và phòng

MINH NGUYỄN

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường

Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Đông Hưng vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch và đại diện chi hội trưởng hội NCT các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đại biểu được thông tin về thực trạng công tác bảo vệ môi trường của tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quy định về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, hướng

THU HIỀN

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 15/7, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 13,4 triệu người nhiễm, gần 581.600 người tử vong do Covid-19. Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 15/7, cả nước có thêm 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 381 bệnh nhân. 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là các chuyên gia có quốc tịch Liên bang Nga, được cách ly, theo dõi sức khỏe tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay sau khi nhập cảnh. Cả nước hiện có 353/381 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi, còn 28 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. 5/28 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ 1 lần trở lên, 23 bệnh nhân vẫn dương tính với Covid-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe là hơn 12.300 người. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 15/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận cách ly, theo dõi sức khỏe 1 trường học chuyển từ Trung đoàn 568 lên. Đây là công dân Việt Nam từ Anh về và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19. Bên cạnh đó, 1 trường hợp khác cũng đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương để cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại Trung đoàn 568 hiện đang cách ly 155 trường hợp. Tại các khu cách ly, theo dõi sức khỏe dành cho chuyên gia nước ngoài sang làm việc là Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiên Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 26 người. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 15/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 59 mẫu bệnh phẩm của 35 người đang cách ly tại Trung đoàn 568 và 24 chuyên gia nước ngoài tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt. 59 mẫu đều âm tính với Covid-19. Tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 đã thực hiện trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/7 là 4.180 mẫu.

HOANG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
--	---